

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 03/8/2021, toàn tỉnh đã xét nghiệm RT-PCR 2.863 mẫu cho 13.266 người và test nhanh 12.427 mẫu cho 12.645 người. Kết quả khẳng định có 141 ca dương tính (tăng 64 ca so ngày hôm qua).

Cụ thể, có 37 ca trong các cơ sở cách ly tập trung, 45 ca trong khu vực phong tỏa, 59 ca trong cộng đồng, phát hiện thông qua test sàng lọc.

Tính đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 cộng dồn là 3.438 ca.

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Cao Lãnh trở thành đô thị loại I

Mục tiêu đến năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành quy hoạch các phân khu chức năng theo Đồ án quy hoạch chung đến năm 2030; hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại II và hoàn thành 2/5 tiêu chí đô thị loại I; là thành phố đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu của Đề án Đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số giai đoạn 2021 – 2025. Đến năm 2030, phấn đấu đạt đô thị loại I, là trung tâm thương mại - dịch vụ của tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ/ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Thành uỷ Cao Lãnh phải nhận diện điểm mạnh của địa phương để xây dựng kế hoạch phù hợp, định vị hướng phát triển trong tương lai, thể hiện được vai trò là Thủ phủ đất Sen hồng, thực sự là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Cần phối hợp chặt chẽ trong cung ứng, tiêu thụ nông sản

Qua báo cáo của các địa phương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các địa phương thực hiện đúng quy định của tỉnh về ưu tiên “luồng xanh” để tạo điều kiện tốt cho hàng hoá lưu thông, tránh sự phối hợp không tốt gây ách tắc.

Ông Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các địa phương phát huy tinh thần chủ động trong tiêu thụ hàng hoá, nhất là hàng hoá, nông sản nhỏ lẻ nên tiêu thụ tại chỗ; tạo điều kiện để hỗ trợ người dân, thương lái thu mua, có biện pháp quản lý chặt chẽ tránh việc phát sinh dịch bệnh.

Đối với hàng hoá, nông sản quy mô lớn phải cung cấp kịp thời thông tin đến Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu; đồng thời chỉ đạo các địa phương, sở, ngành tỉnh có liên quan thường xuyên cập nhật, rà soát, phối hợp chặt chẽ trong cung ứng, tiêu thụ nông sản v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Huy động bệnh viện tư nhân tham gia tiêm phòng vắc xin Covid-19

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu mong muốn lực lượng y tế tại các bệnh viện tư nhân cùng tham gia thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin của tỉnh, với mục tiêu “Tiêm nhanh, an toàn, chất lượng”, đảm bảo quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế.

Các bệnh viện tư nhân: Quốc tế Thái Hoà, Phương Châu Sa Đéc, Tâm Trí Đồng Tháp cho biết sẵn sàng tham gia cùng với tỉnh để thực hiện nhiệm vụ này. Mỗi đơn vị có từ 02 đến 03 đội hình tham gia tiêm chủng. Ngoài tổ chức tiêm tại bệnh viện, các đội hình này sẽ tham

gia tiêm ở những địa bàn khác khi có yêu cầu; đồng thời các bệnh viện sẽ phối hợp theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm chủng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Kiểm tra khu vực dân cư gần các bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến tại Nhà luyện tập các môn võ thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao và Bệnh viện Quân dân Y hiện là nơi thu dung, sàng lọc, cách ly, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 ở mức độ nhẹ và trung bình.

Qua kiểm tra, khảo sát, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu nhận định, khoảng cách giữa các bệnh viện và khu vực dân cư cơ bản vẫn đảm bảo quy định về phòng, chống dịch; trong đó, khoảng cách từ khu vực nhà chính của bệnh viện đến tường bệnh viện và khoảng cách từ tường bệnh viện tới nhà dân là khá xa. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Phần đầu đạt tốc độ tăng trưởng (GRDP) năm 2022 từ 7,0% trở lên

Đây là chỉ tiêu quan trọng được nêu trong Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Theo đó, định hướng chung toàn tỉnh là phần đầu cùng với cả nước thực hiện đạt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế; tiêm vắc-xin để đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm 2022. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải và các địa phương, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về: “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn” và “Bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin, trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất, không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương lại phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc bị suy diễn, xuyên tạc; thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin, nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, địa phương để xử lý, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của người dân, doanh nghiệp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

9. Đồng Tháp thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Đến ngày 02/8, tỉnh đã phê duyệt và chi hỗ trợ 17.816 lao động tự do thuộc đối tượng theo quy định, với tổng số tiền trên 26,7 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận và thống nhất cho 01 doanh nghiệp, với 556 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; nâng tổng số đến nay, có 03 doanh nghiệp, với 679 lao động và tổng số tiền tạm dừng đóng gần 2,9 tỷ đồng.

Các huyện, thành phố đang tiếp nhận, thẩm định 36 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị hưởng chế độ ngừng việc, với 537 lao động đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ theo chính sách tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc chính sách hỗ trợ ngừng việc.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo (108.924 người), đạt 99,8%, với số tiền 24,5 tỷ đồng. Đồng thời, rà soát, bổ sung người bán vé số dạo đến thời điểm ngày 02/8 là hơn 10.000 người, đã hỗ trợ cho 9.836 người, đạt 98%, với số tiền 14,7 tỷ đồng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

10. Đồng Tháp: Không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh, học viên có đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông biết việc không tổ chức thi; hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đúng theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin có liên quan đến việc điều chỉnh thời gian, phương thức xét tuyển đại học năm 2021 - nhất là đối với đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học để thông tin đến học sinh, học viên biết, đăng ký tham dự xét tuyển. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

11. Ngành nông nghiệp khuyến cáo biện pháp chăm sóc lúa

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển, dự báo đến ngày 05/8, đợt rầy cám sẽ nở rộ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, gây hại phổ biến ở mức nhẹ, trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng trên lúa giai đoạn đòng trổ, do rầy tích lũy mật số từ đầu vụ.

Ngoài ra, còn có sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn, cháy bìa lá, lem lép hạt phát sinh, gây hại trên lúa.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại, ngành nông nghiệp khuyến cáo áp dụng một số biện pháp như: Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật “3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm”, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, bón phân vùi trước khi trực đất lần cuối theo tỷ lệ 100% DAP, 50% Kali v.v. giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949